

Số: 160/STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 02 năm 2019

V/v Tăng cường tuyên truyền bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ Hội xuân năm 2019; Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 172/BCĐ-ATTP ngày 29/1/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ Hội xuân năm 2019; Thông báo số 42/TB-UBND ngày 28/1/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Công văn số 435 /CV-HĐPH ngày 25/1/2019 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019;

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tăng cường tuyên truyền bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ Hội xuân năm 2019

Tăng cường thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật, các văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP)... qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về ATTP và phòng, chống ngộ độc thực phẩm, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Tuyên truyền về bảo đảm ATTP cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo pháp luật. Kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trong dịp trước, trong và sau tết, cũng như mùa Lễ hội xuân 2019. Công khai rộng rãi các trường hợp vi phạm quy định ATTP; phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng.

Hướng dẫn người tiêu dùng cách chọn mua thực phẩm an toàn, cách đọc nhãn mác sản phẩm thực phẩm, cách chế biến thực phẩm an toàn. Khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mất vệ sinh không đảm bảo an toàn; không mua sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng. Không mua, tích trữ quá nhiều thực

phẩm trong ngày tết để tránh sử dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng, hoặc mốc hỏng.

2. Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy định tốc độ, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, không chở ba, bốn người trên xe gắn máy, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính)...

Cảnh báo các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông; tình hình, nguy cơ ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy. Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là đối với những chuyến đi có cự ly dài, trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm có lưu lượng giao thông lớn.

Phản ánh kịp thời hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật về giao thông, đồng thời phê phán các tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí Thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí Thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019. Chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật hình sự về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc ...). Vận động người dân không sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép; tuân thủ pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường...

Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát thanh, truyền

hình, số lượng các tin, bài để cung cấp đầy đủ thông tin quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

4. Tuyên truyền nội dung Công văn số 1640-CV/BTGTU ngày 24/1/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng tuyên truyền tháng 2 năm 2019.

5. **Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố:** Đơn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên.

(Công văn số 1640-CV/BTGTU được gửi kèm trên eoffice và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở, Mục Văn bản chỉ đạo điều hành).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hải Yến